

NGÀY THẾ GIỚI HOÀ BÌNH

23/01/2017 (Genève)

Đối với người công giáo VN, để tỏ lòng tôn kính Thiên Chúa & Mẹ Maria, trong những buổi lễ lớn, các giáo xứ luôn tổ chức màn "Dâng Hoa". Cộng đoàn công giáo Việt nam (CDCGVN) tại Genève, trong việc cố gắng bảo tồn & phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc cũng đã tổ chức những buổi "Dâng Hoa" và đã gây được sự chú ý của cha chính xứ của Saint Nicolas de Flüe. Ngài đã mời CDCG trình diễn màn "Dâng Hoa" nhân ngày hoà bình thế giới (HBTG) vào ngày 20/01/2014. Với mục đích "mang chuông đi đánh xứ người", giới thiệu văn hóa dân tộc VN, các anh chị em tuy lúc đó đang tất bật chuẩn bị cho việc tổ chức Tết Nguyên Đán, cũng đã cố gắng thu xếp thời giờ để đến tham dự ngày HBTG. Lần đó, màn "Dâng Hoa" đã mang lại cho các đại diện công giáo cùng những người tham dự niềm thích thú & đã nhận được sự yêu thích của cơ quan thường trực của Tòa Thánh tại Genève. Vì thế, từ năm 2014, CDCG luôn nhận được thư mời tham gia. Người thư ký của cơ quan thường trực đã nói là Ngài Sứ Thần Tòa Thánh đã đánh giá rất cao sự đóng góp của CD & màn trình diễn này không thể thiếu trong buổi lễ.

Năm nay, ngày HBTG đã được tổ chức vào ngày 23/01/2017 với sự góp mặt của các đại diện tôn giáo gồm có Phật giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Chính Thống giáo, giáo hội Tin Lành & Công giáo. Nhân dịp năm thứ 50 ngày HBTG, Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp :

"Sự bất bạo động : một phong cách của Hòa Bình"

Ngài viết : "Ước mong sự bác ái & sự bất bạo động sẽ là kim chỉ nam cho chúng ta về việc đối xử với nhau trong các quan hệ cá nhân, xã hội & quốc tế".

Cuộc họp Liên Tôn về Hòa Bình được bắt đầu với phần chào đón & giới thiệu của Đức Tổng Giám Mục Ivan Jurkovic, Ngài là Sứ Thần & quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc.

Sau đó, ca đoàn Phi Luật Tân đã mở màn với bài hát "Sự khát khao của Thiên Chúa".

Sau phần phát biểu của từng đại diện tôn giáo, một lời cầu nguyện trong nhiều ngôn ngữ khác nhau đã được đọc lên.

Những lời cầu nguyện này kêu gọi từng người chúng ta, những người có trách nhiệm trong các tôn giáo, các cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế & các quốc gia hãy cố gắng dùng sự bác ái, sự bất bạo động ngay trong gia đình, trong cơ quan & chính phủ ngõ hầu kiến tạo một thế giới Hoà Bình.

Ca đoàn Phi Châu cũng đã góp phần với bài hát "Đừng gần Chúa"

Sau thông điệp & lời chúc bình an của Đức Cha Richard Gyhra, bí thư của cơ quan thường trực Tòa Thánh, là phần trình diễn của CDCG Genève. Trong trang phục truyền thống áo dài, khăn đóng & trong ánh nến lung linh, các chị em đã làm cho cử tọa cảm động & mọi người đã đứng lên để chiêm ngưỡng màn múa duyên dáng, nghiêm trang này. Tiếp theo, các anh em cũng trong trang phục truyền thống đã cầm

những cành oliu, tượng trưng cho sự hòa bình, đến biểu các đại diện tôn giáo & những người tham dự buổi lễ.

Sau đó, mọi người đã được mời qua phòng khánh tiết để cùng nhau chia sẻ những chiếc bánh & ly rượu trong tinh thần hòa bình của buổi lễ Liên Tôn.

Ước mong thông điệp về lòng bác ái, về sự bất bạo động của Đức Thánh Cha cùng các đại diện tôn giáo và với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ có ít nhiều đổi thay trong năm mới này.

HT (Genève)